

Các vấn đề về Công Lý về Sinh sản là trong những Vấn Đề Quan Trọng Nhất của Cử tri Nữ người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (AAPI)

Intersections of Our Lives, một tổ chức hợp tác bao gồm các tổ chức Công Lý về Sinh Sản đại diện cho phụ nữ da màu, đã tài trợ một cuộc khảo sát quốc gia với nhiều hình thức khác nhau với 850 cử tri nữ AAPI, 850 cử tri nữ da đen và 850 cử tri nữ Latinh về những trải nghiệm và ưu tiên của họ. Những điều ưu tiên của ba nhóm này thường trùng lặp nhưng một số chủ đề đặc biệt gây tiếng vang với cử tri nữ AAPI.

TỔNG QUAN

Trong khảo sát về cử tri nữ da màu trên toàn quốc, chúng tôi nhận thấy rằng sự giao thoa giữa phụ nữ Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (AAPI), phụ nữ da đen và phụ nữ Latinh rất phong phú. Nhất là, khi nói đến các vấn đề Công Lý về Sinh sản như an ninh kinh tế/cơ hội và quyền phá thai, phụ nữ da màu đều đồng ý: các chính trị gia của chúng ta phải làm tốt hơn. Việc nâng cao những vấn đề ưu tiên chung này là rất cần thiết, nhưng cũng cần phải thừa nhận những khác biệt tinh tế của từng cộng đồng duy nhất. Dưới đây là những phát hiện liên quan đến trải nghiệm và thái độ của phụ nữ AAPI.

DỮ LIỆU CÓ GIÁ TRỊ

Phụ nữ AAPI là một khối cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử năm 2024 và 90% người được hỏi tỏ ra có động lực hoặc rất có động lực để đi bỏ phiếu. 62% phụ nữ AAPI coi việc bỏ phiếu là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, chỉ có 52% coi việc bỏ phiếu là đặc biệt hiệu quả trong công cuộc tạo ra sự thay đổi mà họ muốn chứng kiến. Phát hiện này cho thấy sự thất vọng của phụ nữ AAPI khi các trải nghiệm và những vấn đề ưu tiên của họ không được giải quyết trong địa hạt chính trị hoặc chính sách.

Cốt lõi của Công Lý về Sinh Sản là niềm tin sâu sắc cho rằng tất cả phụ nữ đều có quyền sinh con, quyền không sinh con và quyền nuôi dưỡng con cái trong môi trường an toàn và lành mạnh.

Cộng đồng AAPI không phải là một khối thống nhất và bao gồm nhiều nền tảng dân tộc và trải nghiệm sống khác nhau. Cuộc thăm dò này tính đến các biến thể này với các nhóm dân tộc sau được lấy mẫu bổ sung: Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ, Hàn Quốc và Việt Nam.

Đối với phụ nữ AAPI, phiếu bầu của họ thể hiện phần lớn giá trị của họ. Họ chủ yếu bị thúc đẩy bởi mối quan tâm của họ về các vấn đề quốc gia và xã hội. Đa số (55%) phụ nữ AAPI sẽ nói rằng mọi thứ trong đất nước đã trở nên tồi tệ hơn

Giá cả leo thang là yếu tố then chốt sẽ định hình lá phiếu của nữ giới AAPI trong năm nay. Xu hướng này được ghi nhận trên mọi sắc tộc tham gia khảo sát, chỉ trừ phụ nữ Hàn Quốc, đối tượng này quan tâm hàng đầu đến quyền lợi nữ giới. Quyền của phụ nữ là động lực bỏ phiếu mạnh mẽ thứ nhì trong cộng đồng AAPI nói chung, và đứng đầu khi gắn liền với chủ đề phá thai.

Xét về những vấn đề ưu tiên trong lĩnh vực kinh tế, việc làm ổn định với mức lương tốt, quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhà ở giá cả hợp lý, cùng với chế độ nghỉ phép gia đình và y tế có hưởng lương là những vấn đề cấp bách nhất mà Quốc hội cần ưu tiên giải quyết. Tỷ lệ tử vong thai sản cao ở phụ nữ da màu, tiếp cận thuốc phá thai và biện pháp tránh thai là ba mối quan tâm hàng đầu về sức khỏe sinh sản đối với phụ nữ AAPI, với lần lượt 79%, 78% và 77% đánh giá là cực kỳ hoặc rất quan trọng. 75% cho rằng quyền tiếp cận dịch vụ phá thai là vô cùng hoặc rất quan trọng.

72% người phụ nữ AAPI nhìn chung ủng hộ quan điểm phá thai. Mặc dù có sự khác biệt đôi chút trong quan điểm về phá thai giữa các nhóm sắc tộc, đa số cho rằng phá thai nên được hợp pháp trong nhiều hoặc tất cả các trường hợp.

Điểm đáng chú ý là khi được hỏi về giá trị trong vấn đề phá thai, phụ nữ AAPI nhấn mạnh quyền quyết định cá nhân của họ, tầm quan trọng của việc phá thai an toàn, giá cả phải chăng, không bị phán xét hay trừng phạt, cũng như quyền tự chủ đối với cơ thể và cuộc sống của chính mình.

84% người phụ nữ AAPI cho rằng nạn phân biệt chủng tộc đã tồn tại quá lâu ở Mỹ và đã đến lúc cần một nhà lãnh đạo xây dựng những hệ thống công bằng chủng tộc vốn đã bị trì hoãn từ lâu. 83% phụ nữ AAPI cho rằng Quốc hội cần ưu tiên giải quyết vấn đề phân biệt đối xử sắc tộc và bạo lực thù hận nhắm vào người AAPI. 54% phụ nữ AAPI cảm thấy họ không thấy những người như mình đấu tranh cho các vấn đề mà họ quan tâm.

Những vấn đề ưu tiên chính sách hàng đầu của phụ nữ AAPI bao gồm các mối lo ngại về an toàn như cải cách tư pháp hình sự, phòng chống bạo lực súng đạn và giảm thiểu tội phạm, cũng như các quan tâm kinh tế như tạo công ăn việc làm với mức lương tốt, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhà ở giá cả phải chăng.



CÁC NHẬN ĐỊNH ĐÚC KẾT ĐƯỢC

- Người phụ nữ AAPI nhận thấy tất cả các vấn đề được khảo sát - từ an ninh kinh tế, an toàn, phân biệt đối xử cho đến chăm sóc sức khỏe sinh sản - đều quan trọng và cần được các chính trị gia giải quyết, thúc đẩy trong hai năm tới. Phụ nữ AAPI đòi hỏi một chương trình nghị sự toàn diện, ghi nhận những trải nghiệm và ưu tiên của họ.
- Giống như các phụ nữ da màu khác, người phụ nữ AAPI coi bầu cử là quan trọng và được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các vấn đề kinh tế và sinh sản trong phiếu bầu của họ.
- Hơn bất kỳ nhóm nào khác, người phụ nữ AAPI được thúc đẩy bởi giá trị của họ khi bỏ phiếu.
- Chi phí và giá cả tăng cao (33%) là vấn đề bỏ phiếu quan trọng nhất đối với phụ nữ AAPI nói chung và hầu hết các nhóm dân tộc, tiếp theo là quyền của người phụ nữ (23%). Ở tầng tiếp theo là các mối đe dọa đối với nền dân chủ (16%), phá thai (15%), nhà ở giá rẻ (14%) và nhập cư (14%).
- Đối với các vấn đề kinh tế, người phụ nữ AAPI cho rằng điều quan trọng nhất là Quốc hội tạo ra việc làm với mức lương tốt (89%), đảm bảo mọi người đều tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng (85%), thông qua chương trình đảm bảo nghỉ phép gia đình và y tế có lương (85%), và tạo ra nhiều lựa chọn nhà ở giá rẻ hơn (82%).
- Đối với các vấn đề sức khỏe sinh sản và phá thai, người phụ nữ AAPI cho rằng điều quan trọng nhất là Quốc hội giải quyết tỷ lệ tử vong của bà mẹ cao ở phụ nữ da màu (79%), đảm bảo rằng thuốc phá thai có sẵn cho tất cả phụ nữ, bất kể họ sống ở đâu (78%) và đảm bảo khả năng tiếp cận biện pháp tránh thai (77%).
- Đối với các vấn đề an toàn, người phụ nữ AAPI cho rằng điều quan trọng nhất là Quốc hội cải cách hệ thống tư pháp hình sự để nó hoạt động công bằng và bình đẳng (90%), bảo vệ Hoa Kỳ khỏi những kẻ khủng bố (84%) và trấn áp tội phạm (82%).
- Đối với các vấn đề công bằng chủng tộc, người phụ nữ AAPI cho rằng điều quan trọng nhất là Quốc hội chấm dứt phân biệt đối xử với mọi người vì chủng tộc, dân tộc hoặc văn hóa của họ (83%), giải quyết phân biệt đối xử về chủng tộc/dân tộc và bạo lực liên quan đến thù hận chống lại người AAPI (83%), và ngừng làm cho một số nhóm nhất định khó bỏ phiếu hơn (79%).
- Tại giao điểm của các vấn đề y tế và nhập cư, người phụ nữ AAPI cho rằng điều quan trọng là Quốc hội đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mọi người, bất kể tình trạng nhập cư của họ (74%).
- Người phụ nữ AAPI dự định bỏ phiếu trực tiếp vào Ngày Bầu Cử (34%) hoặc sớm hơn (28%).
- Trong số những người phụ nữ AAPI rất hứng thú đi bầu cử, những mối quan ngại về các vấn đề quốc gia và xã hội (30%), mong muốn lên tiếng (19%) và thay đổi hướng đi của đất nước (17%) là những yếu tố thúc đẩy chính.
- Trong số những người phụ nữ AAPI ít hứng thú đi bầu cử hơn, lý do chính là họ tin rằng hệ thống chính trị đã trở nên thối nát và bị thao túng (30%) hoặc không thích các ứng cử viên (29%).
- Chỉ khoảng một phần ba (33%) người phụ nữ AAPI trả lời rằng họ có khả năng sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên của đảng thứ ba (so với 24% phụ nữ da đen và 31% phụ nữ Latinh).
- Các kênh truyền hình cáp như CNN hoặc MSNBC (32%) và các đài truyền hình địa phương (31%) là những nguồn truyền thông hàng đầu để người phụ nữ AAPI tìm kiếm tin tức hoặc thông tin chính trị và khoảng 1/20 trong số họ (5%) thường xuyên tìm đến các tờ báo cộng đồng sử dụng ngôn ngữ của họ.